



ที่ว่าการอำเภอปักธงชัย

ถนนสีปศิริ นม ๓๐๑๕๐

๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง คู่มือและเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย (พัฒนาการผู้เรียน) ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายกเทศมนตรี ทุกเทศบาล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

อ้างถึง ๑. หนังสืออำเภอปักธงชัย ที่ นม ๐๐๒๓.๒๕/ว ๓๗๘ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒

๒. หนังสืออำเภอปักธงชัย ที่ นม ๐๐๒๓.๒๕/๘๗๒ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม ๐๐๒๓.๓/ว ๔๑๓๙

ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่อำเภอปักธงชัย ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสังกัดทุกแห่ง นำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ใช้เป็นมาตรฐานดำเนินการ และในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สำหรับโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้ดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า เพื่อให้สถานศึกษาระดับปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ จึงได้ดำเนินการจัดทำคู่มือและเครื่องมือประเมินคุณภาพ การศึกษาปฐมวัยด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย (พัฒนาการผู้เรียน) ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ การศึกษา (องค์การมหาชน) อำเภอปักธงชัยจึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย แจ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [www.dla.go.th](http://www.dla.go.th) หัวข้อ “หน่วยงานภายใน” “กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น” เมนู E-Book และ QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายไคศล ธรรมวิเศษ

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)รักษาราชการแทน

นายอำเภอปักธงชัย

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

โทร. / โทรสาร ๐ - ๔๔๔๔ - ๑๖๔๒

